



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

นโยบายด้านภาษี

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ในด้านการขนส่งตู้สินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ โดยยึดมั่นในคุณภาพ ความยั่งยืน ประสิทธิภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมและมีธรรมาภิบาล โดยกลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการด้านภาษีโดยยึดหลักความถูกต้องและโปร่งใส กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติด้านภาษี ดังนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายและความรับผิดชอบด้านภาษี

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ จ่ายภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การกำหนดราคาโอน

กลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายภาษีในทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดราคาโอนในการทำธุรกรรมซื้อขายหรือการให้บริการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลัก Arm’s Length Principle

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลด้านภาษี

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านภาษี เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีของภาครัฐอย่างเปิดเผย โปร่งใส และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากร

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษีมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมป้องกันความเสี่ยงด้านภาษีอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีได้รับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรเพื่อให้คำปรึกษาในกรณีที่ธุรกรรมมีความซับซ้อนหรือการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางภาษี และเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

นโยบายด้านภาษีฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567

-ลงนาม-

(ดร. จำลอง อติกุล)

ประธานกรรมการ